

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/2006/NQ-HĐND

Quận 3, ngày 21 tháng 7 năm 2006

NGHỊ QUYẾT

Về thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 3
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi xem xét các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan tư pháp quận 3; báo cáo thẩm tra của hai ban Hội đồng nhân dân quận; thông báo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 3 và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân quận 3 về tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân trong sáu tháng đầu năm và chương trình công tác trong sáu tháng cuối năm 2006.

2. Thông qua báo cáo của Ủy ban nhân dân quận 3 về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong sáu tháng đầu năm và chương trình công tác trong sáu tháng cuối năm 2006.

Hội đồng nhân dân quận 3 nhấn mạnh một số vấn đề như sau:

Ủy ban nhân dân trong sáu tháng đầu năm đã có nhiều cố gắng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Nhiều chỉ tiêu kế hoạch có tiến độ thực hiện tốt. Quận đã hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân, cơ bản hoàn tất việc di dời các hộ trong khuôn viên trường học, bệnh viện, cơ sở thể dục thể thao, y tế và bồi thường giải phóng mặt bằng theo dự án mở rộng đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận tiếp tục được giữ vững. Các hoạt động văn hóa - xã hội của Quận nhìn chung đều đạt kết quả tốt. Ngoài ra, Quận còn tập trung thực hiện bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định số 61/CP, vận động nhân dân hiến đất mở rộng hẻm và chỉnh trang vỉa hè một số

tuyến đường, thực hiện cải cách hành chính, Chương trình mục tiêu “ba giảm”, xử lý vi phạm xây dựng theo Quyết định số 207/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố.

Bên cạnh đó, Quận cũng có một số vấn đề đáng lưu ý: chưa khởi công dự án đầu tư nào trong số các dự án đầu tư đã được ghi trong Nghị quyết Hội đồng nhân dân, công tác bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước tuy có tập trung thực hiện nhưng vẫn còn khó khăn do số lượng nhà khá lớn, trong đó có nhiều trường hợp vướng mắc. Trật tự đô thị ở một số tuyến đường vẫn còn phức tạp, chuyển biến chậm. An ninh trật tự tuy được giữ vững nhưng số vụ phạm pháp hình sự tăng so với thời gian cùng kỳ năm trước, án trộm cắp xảy ra nhiều, tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp.

Hội đồng nhân dân quận đề nghị Ủy ban nhân dân lưu ý:

- Thực hiện tốt các công trình đầu tư, sửa chữa lớn theo kế hoạch năm 2006 và kiểm tra, đôn đốc, sớm khởi công các dự án đầu tư đã được ghi trong Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận.

- Kịp thời xử lý các trường hợp vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định số 61/CP để cuối năm cơ bản hoàn tất việc bán nhà đối với những nhà có đủ điều kiện bán.

- Chỉ đạo giải quyết các trường hợp còn tồn đọng, trong đó có mối quan hệ phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân phường và các cơ quan chức năng của quận trong công tác vận động nhân dân hiến đất mở rộng hẻm.

- Tăng cường công tác kiểm tra trật tự đô thị, khắc phục tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè.

- Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu “ba giảm”. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý người bị tù cho hưởng án treo; quản lý, giáo dục và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện hồi gia.

- Tổ chức tốt năm học 2006 - 2007. Không để các trường thuộc quận 3 thu tiền ngoài quy định của Nhà nước.

- Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 3 khóa IX thông qua tại kỳ họp lần thứ 8 vào ngày 21 tháng 7 năm 2006./.

CHỦ TỊCH

Thân Thị Thu